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1. Fundarstjóri næsta fundar
Eva var valin fundarsjóri fyrir næsta fund 

2. ÍTH fundur
Birta Guðný sagði frá ÍTH fundinum

3. Ungmennaaskiptaverkefni í Hollandi 9-14 Febrúar.                                                                                          
Fundarsjóri kynnti námskeiðið EYE opener.

Námskeiðið er um ungmennaskipaverkefni. 
Birta Guðný,  Eva Rut, Áslaug Guðrún, Magni Snær og Auður Rán buðu 
sig fram til að fara.

4. Önnur mál
Auður hafði samband við mann frá evrópa unga fólksins  að sækja um 
styrk til að hitta ungmennaráð erlendis og fá að kynnast þeirra starfi 
sem mun bæta okkar ungmennaráð.

Tillaga kom um að hafa strandblak völl í Hafnarfirði.



Hugmynd kom um að hafa fræðslu/kynningu í gegnum ulingavinnuna 
á ungmennaráðinu.

Umræða var um hvernig við virkjum mætingu á ungmennum í 
ungmennahúsið á opin hús á þriðjudögum.

Umræða um ungmennaþing er að fá að halda það í nýja húsinu 
31. Janúar.

Magni Snær bauð sig fram í húsráð með Elísabetu ( tala við Jón Grétar)
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